



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๙๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓  
ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และ  
กำหนดวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ , ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ ๑๕๗

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

**เรื่อง** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ร.อ.สธ. ,ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ.

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ และ กำหนดวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนมเทียน เส้งวัน)

หน.ผ.บต. รกท.

ผอ.กจ.



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ประสงค์จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายใดได้ส่งใบสมัครให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นี้ ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วยตนเอง พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้ส่งเอกสารหลักฐานมาแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้จริง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อตามบัญชีบัญชีของผู้สมัครให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)  
และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐาน และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔)

๑. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการกรม	
๒	นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	
๓	นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	
๔	นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ช่วยราชการสำนักงานผู้ตรวจราชการ	
๕	นายธนา ยันตรโกวิท	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	
๖	นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสกลดิษฐ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น	
๗	นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู	
๘	นายปัญญา มีธรรม	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	
๙	นางรุ่งรชณี รุ่งมณี	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๑๐	นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม) สำนักงานผู้ตรวจราชการ	
๑๑	นายวรพัฒน์ พงศบุตร	ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนา ระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	
๑๒	นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

๑. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๓	นางวัฒนา ไผ่สุรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๑๔	นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม	
๑๕	นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	
๑๖	นายสิทธิชัย จินดาหลวง	เลขานุการกรม สำนักงานเลขาธิการกรม	
๑๗	นายสุชาติ สุขดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	
๑๘	นางสาวอนงค์ โตโพธิ์ไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม) สำนักงานผู้ตรวจราชการ	
๑๙	นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

๒. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐาน และแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย	นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการกรม	
๒	นายชลธิ์ ยิ่งตรง	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่	
๓	นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม	
๔	นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น	
๕	นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หนองบัวลำภู	

๒. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐาน และแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๖	นางรุ่งรัชณี รุ่งมณี	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๗	นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม) สำนักงานผู้ตรวจราชการ	
๘	นางวิภา อุตสรานนท์	ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง	
๙	นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม	
๑๐	นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง	
๑๑	นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	
๑๒	นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

*(Handwritten mark)*

หมายเหตุ

๑. สัมภาษณ์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ โดยให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกาบิ
๓. ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบและเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามลำดับที่แจ้งไว้ในบัญชีสรุปลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ประสงค์จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรายใดได้ส่งใบสมัครให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนี้ ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วยตนเอง พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นทราบว่าได้ส่งเอกสารหลักฐานมาแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้จริง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป



อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ในครั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อตามผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม  
ประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม  
ประกาศฯ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อ  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายชุมสาย เทพลิบ	ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี	
๒	นายโชคชัย คำแหง	ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง	
๓	นางรุ่งรชณี รุ่งมณี	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๔	นายวิญญู สิทธิเชนทร์	ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	

#### หมายเหตุ

๑. สัมภาษณ์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕  
โดยให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี
๓. ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบและเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามลำดับที่แจ้งไว้ในบัญชีสรุปลำดับการเข้ารับ  
การสัมภาษณ์

บัญชีสรุปลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สมัครสอบตำแหน่ง		
			ผชช.ทอ.	ผชช.พด.	ผช.ผอ.ศอ.บต.
๑	นายชุมสาย เทพลิบ	ทจจ.ปัตตานี			✓
๒	นายโชคชัย คำแหง	ทจจ.พัทลุง			✓
๓	นายวิญญู สิริเชนทร์	ทจจ.สงขลา			✓
๔	นางรุ่งรชนี รุ่งมณี	ผอ.สพง. สน.พส.	✓	✓	✓
๕	นายจรัสพงศ์ คำดอกกรับ	นสจ.ชพ. สจจ.เลย	✓		
๖	นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม	ทจจ.มหาสารคาม (ผต.สจ.)	✓		
๗	นายธนา ยันตรโกวิท	ผอ.สน.สส.	✓		
๘	นายปัญญา มีธรรม	ทจจ.สกลนคร	✓		
๙	นายวรพัฒน์ พงศบุตร	ผอ.สจจ. สน.คท.	✓		
๑๐	นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ	ผอ.สบต. สน.มท.	✓		
๑๑	นางวัฒนา ไผ่สุรัตน์	ผอ.สวท. สน.พส.	✓		
๑๒	นายสิริชัย จินดาหลวง	ล.สจ.	✓		
๑๓	นายสุชาติ สุขดี	นวผ.ชพ.รทท.ทจจ.สพบุรี	✓		
๑๔	นางสาวอนงค์ โตโพธิ์ไทย	นวผ.ชพ. (ผต.สจ.)	✓		
๑๕	นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย	นปส.ชพ. สล.	✓	✓	
๑๖	นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์	ผอ.สสร. สน.สส.	✓	✓	
๑๗	นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์	ผอ.คส.	✓	✓	
๑๘	นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล	ทจจ.หนองบัวลำภู	✓	✓	
๑๙	นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา	นวผ.ชพ. (ผต.สจ.)	✓	✓	
๒๐	นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา	ผอ.สพศ. สน.สส.	✓	✓	
๒๑	นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ	ผอ.สมบ. สน.บค.	✓	✓	
๒๒	นางสาวอัจฉรา วงษ์เอก	ผอ.สน.มท.	✓	✓	
๒๓	นายชลธิ์ ยิ่งตรง	ผอ.กจ.		✓	
๒๔	นางวิภา รุสรานนท์	ผอ.สพร. สน.พร.		✓	
๒๕	นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์	ผอ.สน.พร.		✓	

หมายเหตุ

๑. สัมภาษณ์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ โดยให้มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. การแต่งกาย : เครื่องแบบสีจางี้
๓. ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบและเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามลำดับที่แจ้งไว้ในบัญชีสรุปลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์